

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ว ๓๗ ๐๑



องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๓๕๐ หมู่ ๓ ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การอบรมเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการอบรม

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการสั่งสมความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน เข้าอบรมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ (เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการอบรม) สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างการเดินทางให้เบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา

โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กำหนดการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มมาตรฐานวิชาชีพยุค ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำตวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

“ หลักสูตรการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ ตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น”

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๘:๐๐-๐๙:๐๐ น. ลงทะเบียน/พิธีเปิด (โดยนายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ)

เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น. มาตรฐานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
/มาตรฐานการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เวลา ๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓:๐๐-๑๗:๐๐ น. -การฝึกปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาดตนเองรายบุคคล
(Individual Development Plan : ID PLAN)
-การฝึกปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรายบุคคล
(Personal Performance Report : PPR)

เวลา ๑๗:๐๐-๑๗:๓๐ น. AAR สรุปกิจกรรมการอบรม/ปิดการอบรม

หมายเหตุ ๑. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

๒. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม